

SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG NĂM 2018

(Kèm theo Kế hoạch số 27/KH-HVTTNVN, ngày 07/9/2018 của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam)

TT	Đơn vị	Số chỉ tiêu	Vị trí tuyển dụng	Điều kiện, tiêu chuẩn vị trí tuyển dụng	Ghi chú
1	Khoa Công tác thanh niên	02	Giảng viên Truyền thông và tổ chức sự kiện	Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi trở lên hoặc có bằng thạc sĩ và tốt nghiệp đại học loại khá trở lên các ngành: Truyền thông, Quan hệ công chúng, Báo chí, Công tác thanh thiếu niên. Có trình độ Tin học đạt chuẩn Thông tư 03, trình độ Ngoại ngữ đạt chuẩn bậc 2 (A2) theo khung năng lực 6 bậc.	Ưu tiên các trường hợp có kinh nghiệm trong công tác giảng dạy; thành thạo tiếng Anh
		01	Giảng viên Biên đạo và dàn dựng chương trình	Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi trở lên hoặc có bằng thạc sĩ và tốt nghiệp đại học loại khá trở lên ngành Biên đạo các trường: Văn hóa nghệ thuật QĐ, ĐH Sân khấu điện ảnh, ĐH Văn hóa, CD Múa Việt Nam (phải có bằng ĐH ngành khác) Có trình độ Tin học đạt chuẩn Thông tư 03, trình độ Ngoại ngữ đạt chuẩn bậc 2 (A2) theo khung năng lực 6 bậc.	Ưu tiên các trường hợp có kinh nghiệm trong công tác giảng dạy
		01	Giảng viên kỹ năng	Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi trở lên hoặc có bằng thạc sĩ và tốt nghiệp đại học loại khá trở lên ngành thanh nhạc các trường: Nhạc viện, Văn hóa nghệ thuật QĐ, Sư phạm nghệ thuật TW; bằng tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi ngành Công tác thanh thiếu niên. Có trình độ Tin học đạt chuẩn Thông tư 03, trình độ Ngoại ngữ đạt chuẩn bậc 2 (A2) theo khung năng lực 6 bậc.	Ưu tiên các trường hợp có kinh nghiệm trong công tác thanh thiếu niên
2	Khoa Công tác thiếu nhi	02	Giảng viên Lý luận và Nghiệp vụ công tác thiếu nhi	Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi trở lên ngành Công tác thanh thiếu niên hoặc có bằng thạc sĩ và tốt nghiệp đại học loại khá trở lên các ngành KHXH và Nhân văn (phải có kinh nghiệm trong công tác thiếu nhi hoặc trẻ em). Có trình độ Tin học đạt chuẩn Thông tư 03, trình độ Ngoại ngữ đạt chuẩn bậc 2 (A2) theo khung năng lực 6 bậc.	Ưu tiên các trường hợp có kinh nghiệm trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi từ 3 năm trở lên.
3	Khoa Công tác xã hội	01	Giảng viên chuyên ngành công tác xã hội	Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi trở lên hoặc có bằng thạc sĩ và tốt nghiệp đại học loại khá trở lên ngành Công tác xã hội. Có trình độ Tin học đạt chuẩn Thông tư 03; Trình độ Ngoại ngữ đạt chuẩn bậc 2 (A2) theo khung năng lực 6 bậc.	Ưu tiên các trường hợp có kinh nghiệm trong công tác giảng dạy



